

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
อำเภอกวน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยยึดถือแนวทางในการจัดทำแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การกำหนดแนวทางการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล มีความสะดวกและชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความชัดเจน และดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางที่กำหนดไว้

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
มกราคม 2566

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากมีลักษณะ เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

(1) แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

(2) แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(3) แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

(3.1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

(3.2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(3.3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

(3.4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3.5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศได้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2, 3, 4...)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

- 1.1 บทนำ
- 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ

- 2.1 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
- 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- (1) ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (2) มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
- (3) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
- (5) สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (6) สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	
แผนงานการศึกษา	14	11.67	3,272,000.00	8.75	อบต.สันกลาง
แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	
แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	
แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	
แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	
รวม	14	11.67	3,272,000.00	8.75	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	5.00	435,000.00	1.16	อบต.สันกลาง
แผนงานการศึกษา	5	4.17	195,000.00	0.52	อบต.สันกลาง
แผนงานสาธารณสุข	5	4.17	490,000.00	1.31	อบต.สันกลาง
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19	15.83	1,101,500.00	2.95	อบต.สันกลาง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	22	18.33	631,975.00	1.69	อบต.สันกลาง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.83	150,000.00	0.40	อบต.สันกลาง
แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	
แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	
แผนงานงบกลาง	5	4.17	24,072,000.00	64.37	อบต.สันกลาง
รวม	63	52.50	27,075,475.00	72.41	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-
แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.83	30,000.00	0.08	อบต.สันกลาง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-
แผนงานการเกษตร	4	3.33	103,000.00	0.28	อบต.สันกลาง
แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-
แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
รวม	5	4.17	133,000.00	0.36	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	0.83	50,000.00	0.13	อบต.สันกลาง
แผนงานการศึกษา	1	0.83	80,000.00	0.21	อบต.สันกลาง
แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-
แผนงานการเกษตร	2	1.67	40,000.00	0.11	อบต.สันกลาง
แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-
แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-
รวม	4	3.33	170,000.00	0.45	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.83	100,000.00	0.27	อบต.สันกลาง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	
แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	
แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.83	50,000.00	0.13	อบต.สันกลาง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25	20.83	5,639,000.00	15.08	อบต.สันกลาง
แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	
แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	
แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	
รวม	27	22.50	5,789,000.00	15.48	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร					
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	5.83	955,000.00	2.55	อบต.สันกลาง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	
แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	
แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	
แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	
แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	
แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	
รวม	7	5.83	955,000.00	2.55	
รวมทั้งสิ้น	120	100.00	37,394,475.00	100.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2565					พ.ศ.2566				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
7	โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสันกลางวิทยา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 296)	30,000.00	โรงเรียนสันกลางวิทยา	กองการศึกษา						←————→				
8	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสันกลางวิทยา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 296)	78,000.00	โรงเรียนสันกลางวิทยา	กองการศึกษา						←————→				
9	โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าด่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าด่าง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 294)	30,000.00	โรงเรียนบ้านป่าด่าง	กองการศึกษา						←————→				
10	โครงการการอยู่อาศัยพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี ของโรงเรียนในตำบลสันกลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าด่าง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการการอยู่อาศัยพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี ของโรงเรียนในตำบลสันกลาง (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 294)	30,000.00	ในพื้นที่ตำบลสันกลาง	กองการศึกษา						←————→				
11	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านป่าด่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าด่าง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 295)	78,000.00	โรงเรียนบ้านป่าด่าง	กองการศึกษา						←————→				
12	โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านถ้ำ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถ้ำ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 292)	30,000.00	โรงเรียนบ้านถ้ำ	กองการศึกษา						←————→				
13	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตำบลสันกลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถ้ำ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในตำบลสันกลาง (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 292)	40,000.00	ตามรายละเอียด	กองการศึกษา						←————→				
14	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านถ้ำ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถ้ำ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 293)	78,000.00	โรงเรียนบ้านถ้ำ	กองการศึกษา						←————→				
รวม	14		3,272,000.00												

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต														
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าเกียรติบัตร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 319)	25,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→					
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตำบลสันกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตำบลสันกลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 320)	40,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→					
3	โครงการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุและผู้พิการตามวิถีพุทธอารยธรรมล้านนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุและผู้พิการตามวิถีพุทธอารยธรรมล้านนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 321)	50,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→					
4	โครงการสร้างรอยยิ้มวิถีสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลสันกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรอยยิ้มวิถีสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลสันกลาง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 332)	100,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→					
4	โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากผลิตภัณฑ์หมัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากผลิตภัณฑ์หมัก เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 318)	100,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→					
5	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุตำบลสันกลางกับการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุตำบลสันกลางกับการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 339)	7,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→					
6	โครงการรื้อรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรื้อรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าเกียรติบัตร ค่าป้ายโครงการ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 322)	80,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→					
7	โครงการโรงเรียนครอบครัวสานสายใยสู่ชุมชนแห่งครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนครอบครัวสานสายใยสู่ชุมชนแห่งครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าเกียรติบัตร ค่าป้ายโครงการ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 323)	30,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต																	
แผนงานงบกลาง																	
	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได อายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี ได้รับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 800 บาท อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 145)	19,632,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.												
2	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้ดูแลดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 147)	432,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.												
3	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อการขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางแล้ว (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 146)	3,408,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.												
4	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ รายจ่ายประเภทใดประเภทหนึ่ง และที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าสำหรับช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติเช่น ว่างภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า และภัยอื่น ๆ ฯลฯ ตามจำเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจำเป็น ต้องจ่ายหรือเพื่อช่วยเหลือและป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของประชาชนโดยส่วนรวมในเขต อบต. หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมวัสดุ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ดำเนินการหรือจ่ายเป็นเงินชดเชยให้กับผู้มีสิทธิ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 147 - 148)	400,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.												
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสันกลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันกลาง ในการจัดกิจกรรมด้านการสาธารณสุขอนามัย ฯลฯ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 150)	200,000.00	ตำบลสันกลาง	สำนักปลัด อบต.												
รวม	5		24,072,000.00														

	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด หมู่ที่ 17 บ้านแม่ควาโดนพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด หมู่ที่ 17 บ้านแม่ควาโดนพัฒนา (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 408)	209,000.00	หมู่ที่ 17	กองช่าง				←————→										
13	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด หมู่ที่ 5 บ้านป่าด่าง	เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด หมู่ที่ 5 บ้านป่าด่าง (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 409)	280,000.00	หมู่ที่ 5	กองช่าง				←————→										
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า	เพื่อจ่ายเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่าข่า (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 410)	250,000.00	หมู่ที่ 4	กองช่าง				←————→										
15	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ควาโดน	เพื่อจ่ายเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่ควาโดน (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 411)	280,000.00	หมู่ที่ 6	กองช่าง				←————→										
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าทรายมูล	เพื่อจ่ายเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าทรายมูล (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 412)	250,000.00	หมู่ที่ 8	กองช่าง				←————→										
17	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย	เพื่อจ่ายเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 413)	75,000.00	หมู่ที่ 9	กองช่าง				←————→										
18	โครงการปรับปรุงเสียดตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่ควาโดนพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงเสียดตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแม่ควาโดนพัฒนา (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 414)	56,000.00	หมู่ที่ 17	กองช่าง	←————→													
19	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสาธารณะสมบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสาธารณะสมบัติ (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 415)	855,000.00	ตำบลสันกลาง	กองช่าง				←————→										
20	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง	เพื่อจ่ายเป็นโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านสันโค้ง (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 416)	250,000.00	หมู่ที่ 16	กองช่าง				←————→										
21	โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำห้วยป่าหวายสำหรับประปาภูเขา หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา	เพื่อจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำห้วยป่าหวายสำหรับประปาภูเขา หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 417)	78,000.00		กองช่าง				←————→										

	ครุภัณฑ์	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 199)	22,000.00	อบต.สันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→						
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 200 - 201)	7,500.00	อบต.สันกลาง	สำนักปลัด อบต.				←————→						
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 245)	6,000.00	อบต.สันกลาง	สำนักปลัด อบต. /งานป้องกันฯ				←————→						
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 3 ใบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 3 ใบ รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 246)	30,000.00	อบต.สันกลาง	สำนักปลัด อบต. /งานป้องกันฯ				←————→						
11	ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 10 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 10 เครื่อง เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 247)	80,000.00	อบต.สันกลาง	สำนักปลัด อบต. /งานป้องกันฯ	←————→									
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 273)	3,000.00	อบต.สันกลาง	กองการศึกษาฯ				←————→						
13	ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 274)	14,000.00	อบต.สันกลาง	กองการศึกษาฯ				←————→						
14	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (ข้อบัญญัติฯ ปี 2566 หน้า 275)	22,000.00	อบต.สันกลาง	กองการศึกษาฯ				←————→						

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6

ข้อ 28 ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผล

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร

การตรวจสอบโดยอำเภอ

โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำนาจการกำกับดูแลของนายอำเภอ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 90

การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม

1) องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน โดยเลือกผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2) ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

3) เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีต่อประชาคม ตำบล เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน